

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**HUỲNH QUỐC VIỆT**

- Họ và tên: **HUỲNH QUỐC VIỆT**
- Sinh năm 1964
- Chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Long An
- Hiện đang công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Long An

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Trong nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định, trên cơ sở đó đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề đạt đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết đạt nhiều kết quả theo kiến nghị của cử tri.

Đồng cảm về những bức xúc của người dân, bản thân tôi cùng với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Bến Lức tích cực, chủ động thảo luận, trao đổi, giám sát, chất vấn UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn để kịp thời giải quyết được nhiều kiến nghị bức xúc của dân. Tổ đại biểu Bến Lức được đánh giá khá cao trong hoạt động nhiệm kỳ qua.

Nay tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là vinh dự lớn cho người đại biểu được tín nhiệm tái cử, nhưng cũng là nỗi lo lớn, áp lực lớn vì theo dự báo sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc của huyện nhà trong giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt Bến Lức tiếp tục là huyện trọng điểm phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đi đôi với đó sẽ phát sinh nhiều điều mới đòi hỏi cần ban hành nhiều chính sách, giải pháp phù hợp cho sự phát triển. Nếu được bà con, cô bác, anh chị cử tri huyện tín nhiệm, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, quan tâm đề xuất giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Chủ động đề xuất và tham gia ban hành các Nghị quyết phù hợp điều kiện thực tế của địa phương với các giải pháp đột phá, thúc đẩy KT – XH huyện phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Giám sát chặt chẽ việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đầu tư công, chú trọng đến các dự án đã đủ điều kiện thực hiện nhưng chậm triển khai; và những chính sách liên quan đến công tác bồi thường tái định cư, việc chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực khai thác bảo vệ tài nguyên, môi trường,...

Riêng đối với huyện Bến Lức, trong thời gian qua đã có bước phát triển khá nhanh, thật sự đóng vai trò là một trong những huyện trọng điểm của tỉnh. Với lợi thế vị trí, tiềm năng nguồn lực, khả năng phát triển lớn theo định hướng chiến lược phát triển vùng Bến Lức sẽ trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM, Trung tâm phát triển Công nghiệp - Dân cư đô thị và Dịch vụ. Để đạt được mục tiêu trên, tôi đặc biệt quan tâm đề xuất giải quyết một số nội dung trọng tâm như sau:

1/ Giám sát việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch đúng theo quy định pháp luật. Chú trọng việc tiếp nhận và triển khai các dự án đầu tư. Trong đó thúc đẩy việc đầu tư phát triển hoàn chỉnh hạ tầng các dự án dân cư đô thị bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của huyện; đối với các dự án phát triển công nghiệp phải bảo đảm đúng tiến độ, quy hoạch được phê duyệt và nhất là thực hiện tốt các chính sách trong thu hồi đất. Tăng cường giám sát công tác bồi thường, tái định cư, bảo vệ môi trường. Đề nghị thu hồi dự án thực hiện không đúng theo quy định pháp luật.

2/ Thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020 - 2025. Bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch. Trọng tâm ưu tiên các công trình trọng điểm trên lĩnh vực giao thông như: Đầu tư tuyến Đường tỉnh 830E, đường Bình Chánh - Lương Hòa, nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 830C,... để xúc tiến nhanh việc triển khai các dự án theo đúng định hướng quy hoạch. Khai thông việc kết nối Long An với TP.HCM, kết nối cảng Long An từ đó tạo kết nối vùng, khai thác lợi thế thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư cho huyện.

3/Trong lĩnh vực nông nghiệp: Đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các giải pháp khoa học - kỹ thuật, mô hình sản xuất mới để thích nghi với biến đổi khí hậu nhất là nắng hạn và xâm nhập mặn dự báo có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, quan tâm đến công nghiệp chế biến tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, gắn giữa sản xuất và chế biến hiệu quả và bền vững.

4/ Giám sát việc thực hiện giải quyết một cách kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của cử tri, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân./.